



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส.๑๖๐๕.๒๒/ว ๔๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ.....

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/protect>

(นายสมบูรณ์ อธิษฐานกุล)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนา



คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ที่ ๗ /๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ นั้น

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) สมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล
(นายสมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนาถูกต้อง

ส.ศ.อ.หญิง

(บุณญา พงษ์ทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แบบท้ายคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นางจารวรรณ บุญไชย	นิติกรปฏิบัติการ ส่วนยุทธการป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๒๓๐๔	ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า - ประจำฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและติดตามคดี - ประจำฝ่ายจัดการของกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง - ประจำห้องผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อีกหน้าที่หนึ่ง	
๒	นายจุลดิศ พรหมสวัสดิ์	นิติกรปฏิบัติการ ส่วนยุทธการป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๒๔๐๓	ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า - ประจำฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและติดตามคดี - ประจำฝ่ายจัดการของกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง	
				จำนวน ๒ ราย	

๑๗